



บันทึกข้อความ

กตร.
เลขที่..... 1196
วันที่..... 30 พ.ค. 60
เวลา..... 17-08 น.

ส่วนราชการ สล.ปค.(กง.ขอ.)

โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐ มท. ๕๐๗๔๗ (ภายใน ๓๐๗๑)

ที่ มท ๐๓๐๑.๑ / ๑๕๔๗

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง สรุประเบิดจากรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.มตปค. ผชช. ผช.ลธ.ศอ.บต.(ปค.) ผอ.กอง ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วย อปค. ได้โปรดเห็นชอบให้ สล.ปค. แจ้างเวียนสรุปรสาระสำคัญคำกล่าวของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งกล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๕ น. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสันติ รังชริจิ)

ลปค.



สรุปคำกล่าวรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง
 ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
 ในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
 เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๕ น.
 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑.	<p>สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหาร</p> <p>สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชานุญาตให้รัฐบาลและประชาชนชาวไทยจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เพื่อถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามขัตติยะโบราณราชประเพณี และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ เป็นขวัญ และกำลังใจอันสำคัญให้แก่ผู้ปฏิบัติภารกิจหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ และประชาชน ตามพระราชปณิธานสืบไป</p>	ทุกสำนัก/กอง
๒	<p>วิถีทัศน์ “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา”</p> <p>สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรี เข้าเฝ้าเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อรับพระราชทานวิถีทัศน์ “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” ประกอบด้วย ๔ เรื่อง ได้แก่ น้ำคือชีวิต แผ่นดินพิทักษ์ป่าพัฒนาสินสายน้ำ พืชพรรณปลูกชีวิตมั่นคง และเศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต โดยมีพระราชปรารภ สรุปใจความว่า “ศาสตร์พระราชา” ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงพระราชทานไว้มีมากมายและมีคุณค่าคุณูปการ สำหรับการพัฒนาประเทศชาติ และสร้างความสุขให้แก่ประชาชน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชประสงค์ให้ศึกษาและน้อมนำพระราชดำริต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม และพอเพียงทันต่อสถานการณ์ ซึ่งตลอดระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาต่าง ๆ มาเป็น “กรอบแนวคิดหลัก” สำหรับการวางยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี การจัดทำแผนปฏิรูปประเทศ ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติในการบริหารราชการแผ่นดิน และได้นำไปเผยแพร่อย่างมีระบบและเป็นรูปธรรม ในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประชาคมโลก ซึ่งมีหลายประเทศได้นำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตน</p>	สน.ปท.

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>ปัจจุบัน ประเทศไทยตั้งแต่ระดับจังหวัดลงไปถึงท้องถิ่นได้มีการน้อมนำ “ศาสตร์พระราช” ไปประยุกต์ใช้จนประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะเรื่อง “การระเบิดจากข้างใน” และการรวมกลุ่มสร้างพลังในสังคมของตนที่เรียกว่า “พลังประชารัฐ” เช่น</p> <p>๑. ขอนแก่นโมเดล เป็นความร่วมมือของคนในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น ภาคเอกชน ๒๐ บริษัท และภาคประชาสังคม เป็น “ประชารัฐ” ที่เข้มแข็ง ในการพัฒนาเมือง วางผังเมือง การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น รถไฟฟ้ารางเบา (LRT) และ Smart Bus ตามแนวคิด Smart City เพื่อรองรับการเติบโตของเมืองที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และของภาคสอดคล้องกับความต้องการของคนขอนแก่น ที่ได้มีส่วนร่วมอย่างมีระเบียบแบบแผน เป็นตัวอย่างความเข้มแข็งด้วยตนเองโดยไม่รอพึ่งพางบประมาณแผ่นดินแต่เพียงอย่างเดียว</p> <p>๒. ‘บ้านผาสุข’ ตำบลภูฟ้า อำเภอปอเกือ จังหวัดน่าน มีลักษณะเป็นชุมชนเล็กๆ ๑๓๐ ครัวเรือน เป็นที่ตั้งของโครงการพระราชดำริศูนย์ภูฟ้า สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ผู้คนพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก ชุมชนเริ่มประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอสำหรับเกษตรกรรมและอุปโภคบริโภค จึงเป็นที่มาของโครงการพัฒนาระบบการจัดการน้ำ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) เข้ามาอบรมกระบวนการทำวิจัยเพื่อท้องถิ่น มีการระดมความคิด ช่วยคิด ช่วยทำ เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และสร้างความเข้าใจระหว่างกัน นำมาสู่การวางแผน สืบค้นปัญหา จัดเก็บข้อมูล ตั้งแต่การใช้น้ำของแต่ละครัวเรือน สำรวจแหล่งต้นน้ำ สอบถามผู้สูงอายุและปราชญ์ชุมชน จดบันทึก ลงพื้นที่สำรวจแล้วนำข้อมูลทั้งหมดจัดทำเป็น “ฐานข้อมูล” กลายเป็นคู่มือของชุมชน สำหรับใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการน้ำของชุมชน อีกทั้ง มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของชุมชนให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน เช่น มีกฎกติกาของชุมชนในการใช้ประโยชน์จากดิน ป่า น้ำ มีการฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำ การปลูกป่าเสริม และป่าชุมชน โดยแบ่งการใช้ประโยชน์เป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ป่าต้นน้ำ ป่าอนุรักษ์ และป่าใช้สอย ตลอดจนสร้างจิตสำนึกการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกันพัฒนาชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนภายใต้หลักปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง”</p> <p>ความร่วมมือกันแก้ปัญหาในอดีต หรือวางรากการพัฒนาในอนาคตในทุกมิติ จะต้องเริ่มจากคนในพื้นที่เอง เหมือนการ “ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ ผูกอุ้มตามใจผู้นอน” เป็นปัจจัยสำคัญที่สุด ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน เพราะกลไก “ประชารัฐ” มีอยู่ในทุกระดับ ทุกพื้นที่ หากรวมตัวกันได้ เข้าใจกันได้ ก็จะได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน</p>	
๓	<p>เรื่องเกี่ยวกับปากท้องของประชาชน</p> <p>จากการที่เศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีการขยายตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความมีเสถียรภาพในประเทศและความเชื่อมั่นของนักลงทุน ทั้งในและระหว่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาภาครัฐได้ออกมาตรการต่าง ๆ เช่น มาตรการการใช้จ่าย มาตรการการลงทุน และมาตรการด้านภาษี กฎหมาย เพื่อกระตุ้น</p>	สน.ปท. ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>ให้เศรษฐกิจมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง มีการขยายตัวอย่างราบรื่นสม่ำเสมอ ซึ่งปัจจุบันภาคเอกชน ได้เริ่มออกมาใช้จ่ายลงทุนกันมากขึ้นตามลำดับ การที่ประเทศไทยเริ่มฟื้นตัวจากช่วงที่เศรษฐกิจได้ผ่านเหตุการณ์หลาย ๆ อย่าง รวมถึงความท้าทายของโลกยุคนี้ ซึ่งได้แก่ การที่ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำทั่วโลกมายาวนาน เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าจนอาจเข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย์ และภัยธรรมชาติที่เกิดบ่อยครั้ง ที่ได้สร้างความเสียหายรุนแรงขึ้น การกระจายตัวของรายได้ ผลตอบแทนจากการลงทุนอาจจะยังลงไปไม่ถึงทั่วถึงประชาชนบางส่วน โดยเฉพาะในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากและยังไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลได้เร่งดำเนินมาตรการหลากหลายรูปแบบ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้มีรายได้น้อย เช่น การใช้เงินผ่านบัตรสวัสดิการที่แจกจ่ายไปแล้ว ๘๒% คิดเป็นมูลค่ากว่า ๕,๒๐๐ ล้านบาท ณ ร้านธงฟ้าราว ๒๐ ล้านครั้ง ซึ่งเมื่อวางเครื่อง EDC ครบ ๑๘,๐๐๐ เครื่อง ตามเป้าหมายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ก็จะมีเงินหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดีขึ้น</p> <p>สิ่งที่นายกรัฐมนตรีอยากเห็นมากที่สุดจากประชาชนคือ การเตรียมตัวเองให้พร้อมในการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือ เรื่องเทคโนโลยี ที่จะต้องก้าวให้ทัน “รู้เท่าทัน” ก้าวไปกับเทคโนโลยีและโลกยุคดิจิทัล เพื่อแสวงหาโอกาส สร้างนวัตกรรม มุ่งไปสู่การผลิตที่มีมูลค่ามากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตร ภาครัฐต้องเร่งสนับสนุนให้ข้อมูล ขยายการผลิตเพื่อทำเมล็ดพันธุ์ให้ลงไปสู่ประชาชนมากยิ่งขึ้น รวมถึงการช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องมือ การจัดระเบียบเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการเกษตร และนำเทคโนโลยีมาใช้ให้ได้มากขึ้น</p> <p>ตัวอย่างการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ที่ต้องอาศัยการปรับตัว ปรับโครงสร้างเกษตรกรรมของประเทศ ภายใต้หลักคิด “ตลาดนำการผลิต” คือ การผลิตให้มีปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งต้องพิจารณาให้ครบวงจร เช่น</p> <ol style="list-style-type: none">๑. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายในฤดูนาปรัง ต้องแก้ปัญหาผลผลิตข้าวล้นตลาด ต้องลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปรังลง เพื่อทำการเกษตรอย่างอื่น เพื่อเป็นการพักที่ดิน พัฒนาดินให้ดีขึ้น๒. โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด เป็นกิจกรรมทางเลือก เพิ่มเติมจากโครงการแรก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ เพื่อลดรอบการปลูกข้าว ส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน ให้มีความสมบูรณ์ และเป็นผลดีในการเพิ่มผลผลิตในฤดูกาลถัดไป <p>ทั้ง ๒ โครงการนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการได้แล้ว</p>	

งานประสานงานรัฐสภาและทำเนียบรัฐบาล
ฝ่ายนโยบายและแผน
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง